

ชีวิตคริสเตียนต้องถวายทรัพย์

โดย บุญมา หล้าปวงคำ

พระคริสตธรรมประทีป ปีที่ 17 เล่มที่ 65 กรกฎาคม – สิงหาคม 1965

มาลาคีย์ บทที่ 3:8

การถวายทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญของคริสเตียนมาก และก็เป็นเรื่องยาก เท่าที่ยากก็เพราะเราไม่รู้เหตุผลของการถวาย และบางคนอาจจะพูดว่า จะถวายไปทำไม และผู้ถวายทรัพย์นั้นจะได้อะไรเป็นผลตอบแทน และทรัพย์ที่จะถวายนั้นจะเป็นทรัพย์อย่างไร

1. เป็นทรัพย์ชนิดไหน?

ก. ปราศจากมลทิน “นี่เป็นบัญญัติที่พระเยโฮวาห์ได้สั่งไว้ว่า จงกล่าวแก่พวกอิสราเอล ให้เขาพาเอาวัยตัวเมียสีแดงปราศจากพิการมลทินที่ยังไม่ได้เข้าเทียมแอกมาให้แก่เจ้า” (กันดารวิถี 19:2)

ข. ต้องเอาของดีและบริสุทธิ์ “แต่บรรดาของ ๆ เจ้านั้น เจ้าจงถวายเครื่องบูชาแก่พระเยโฮวาห์ บรรดาของที่ดีนั้น จงบูชาถวายเป็นส่วนที่บริสุทธิ์” (กันดารวิถี 18:29)

ค. ต้องไปหาเอาทางบริสุทธิ์ “แต่เพื่อมิให้เขาเข้าใจผิด ท่านจงไปตักเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วจะพบเงินตราแผ่นหนึ่ง จงเอาเงินนั้นไปให้เขาเป็นค่าบำรุงการนมัสการในโบสถ์สำหรับเรากับท่าน” (มัทธิว 17:27)

2. จะถวายอย่างไร

ก. ต้องถวายในจำนวนสิบชักหนึ่ง “และของสารพัดซึ่งข้าพเจ้าหาได้ ข้าพเจ้าได้เอามาถึงสิบลดหนึ่งมาถวาย” (ลูกา 18:12)

ข. ของถวายไม่ใช่แต่เงินเท่านั้น จะเป็นข้าวหรือสิ่งของต่าง ๆ ก็ได้ “เมื่อคนทั้งปวงแจ้งในหมายประกาศนั้น พวกอิสราเอลก็นำผลข้าวคันฤดู น้ำองุ่น น้ำมัน น้ำผึ้ง และผลในไร่นาเป็นอันมาก ทั้งสิบลดของสิ่งทั้งปวงมาถวายมากบริบูรณ์” (2 พงศาวดาร 31:5)

ค. เราจะต้องถวายทรัพย์และสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่พระเจ้า “และคนทั้งหลายที่เหลื่ออยู่นั้น ก็บังเกิดมีความเกรงกลัวมากนัก และได้ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์” (วิวรณ์ 11:13)

3. ผลของการถวาย

ก. ได้รับพระพรจากพระเยโฮวาห์อย่างอิมมัทนา “อาชาริยาห์ปุโรหิตใหญ่อยู่ในวงศ์พันธุ์ของศาสดาได้ทูลตอบว่า ตั้งแต่เวลาตั้งต้นส่งสืบลมมาถวายที่โบสถ์วิหารของพระเยโฮวาห์ พวกข้าพเจ้าได้รับประทานอิมมัทนา และยังคงเหลืออยู่เป็นอันมาก ด้วยพระเยโฮวาห์ได้ทรงประสิทธิ์พระพรแก่พลไพร่ของพระองค์ ยังมีสิ่งของเหลืออยู่มากเท่านี้” (2 พงศาวดาร 31:10)

ข. เพื่อจะได้แสวงหาหน้าพระทัยของพระเจ้า “ในบรรดาราชกิจทั้งปวงซึ่งท่านได้ตั้งต้นกระทำคือบำรุงโบสถ์วิหารของพระเจ้า และปฏิบัติตามกฎหมายและพระบัญญัติ เพื่อจะได้แสวงหาพระเจ้าของท่าน ๆ ได้กระทำด้วยเต็มพระทัยจึงได้ทรงพระเจริญ” (2 พงศาวดาร 31:21)

ค. เราจะได้รับพระพรอย่างเหลือล้น “พระเยโฮวาห์จอมพลโยธาตรัสต่อไปว่า จงเอาบรรดาส่วนสืบลมชักหนึ่งนั้นมาสะสมไว้ในคลังเพื่อจะมีโภชนาหารไว้ในวิหารของเรา และจงมาลองดูในเรื่องนี้ ดูสิหรือว่า เราจะเปิดบัญชีรท่องฟ้าให้เจ้า และเทพรให้แก่เจ้าจนเกิน ความต้องการหรือไม่” (มาลาคีย์ 3:10)

การถวายทรัพย์ในส่วนพระบิดาของเราจะไม่เป็นภัยต่อคริสเตียนแต่อย่างไรเลย ถ้าทำจริง ๆ จะได้รับผลตั้งพระเจ้าตรัสไว้

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์ 1999, หน้า 95.